

แผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการกรมธนารักษ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้สนับสนุน	แผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพด้วยคุณธรรม</p>	<p>๑) มอบนโยบายของผู้บริหารให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความสำคัญของการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ</p>	<p>ร้อยละของจำนวนเจ้าหน้าที่ทุกระดับรับทราบนโยบายของผู้บริหารในการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ</p>	<p>- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ส่วนวินัย</p> <p>- กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม</p>	<p>มอบนโยบายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ</p> <p>- รายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</p>	<p>- ดำเนินการแล้วร้อยละ ๘๐</p> <p>- ทุกส่วนมีส่วนร่วม</p>
	<p>๒) ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กับหน่วยงานอื่นๆ</p>	<p>จำนวนกิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกับหน่วยงานอื่นๆ ๒ กิจกรรม</p>	<p>- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ส่วนวินัย</p> <p>- กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม</p>	<p>สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐมได้ร่วมกับจังหวัดนครปฐม ในโครงการวันธรรมสวนะ ทำบุญตักบาตร รักษาศีล ๕ พังธรรมเทศนา ณ วัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน ในวันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๓ และวัดใหม่สุประดิษฐาราม ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>- ทุกส่วนมีส่วนร่วม</p>
	<p>๓) กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีกิจกรรม วันส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกรมธนารักษ์</p>	<p>จำนวนกิจกรรมที่ทุกหน่วยงานต้องมีในวันส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกรมธนารักษ์</p>	<p>- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ส่วนวินัย</p> <p>- กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม</p>	<p>สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทาน ถวายปัจจัย กรวดน้ำอุทิศบุญกุศล ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>- ทุกส่วนมีส่วนร่วม</p>

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้สนับสนุน	แผนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ทำหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม	๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านศาสนา	จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านศาสนา	- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ส่วนวินัย - กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วันวิสาขบูชา โดยร่วมกันปฏิบัติธรรม เวียนเทียน รับฟังพระธรรมเทศนา	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างระบบบริหารจัดการเครือข่าย และแหล่งเรียนรู้ภายในหน่วยงาน ที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม	๑) มีการกำหนดแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ของหน่วยงาน	ร้อยละของจำนวนหน่วยงานในสังกัดกรมธนารักษ์ มีการกำหนดแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ	- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ส่วนวินัย - กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ได้ดำเนินการกำหนดแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ แล้ว	- คำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ
	๒) ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ	จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ	- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานคุ้มครองจริยธรรม - สำนักงานเลขานุการกรม - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้ดำเนินการแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์ และปิดประกาศ ให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกทราบ จำนวน ๔ ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนที่ ๓ - ๔

โดย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม (ส่วนบริหารทั่วไป)
ข้อมูล ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓